

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐAKLAK
Số: 47 /CV.ĐLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*V/v Các nội dung cần được làm rõ trong việc
giải quyết hồ sơ tố cáo đối với Ls Đặng Tiến*

ĐakLak, ngày 21 tháng 4 năm 2021

**Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật
Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật
Đoàn Luật sư tỉnh ĐakLak**

Vào ngày 06/4/2021, Ban Chủ nhiệm đoàn Luật sư ĐakLak nhận được báo cáo của Ls La Văn Tồn về việc giải quyết lại đơn tố cáo của ông Nguyễn Hồng Miên và bà Nguyễn Thị Lợi đối với Ls Đặng Tiến, trên cơ sở biên bản đối chất được lập vào lúc 8g30 ngày 01/4/2021.

(Ls La Văn Tồn, đại diện BCN Đoàn Luật sư tham dự buổi đối chất).

Sau đó, vào ngày 07/4/2021, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhận được 2 đơn của ông Nguyễn Hồng Miên và bà Nguyễn Thị Lợi gồm:

- + Đơn xin rút đơn tố cáo.
- + Đơn xin nhận lại hồ sơ tố cáo.

(Cả 2 đơn đều ghi ngày 02/4/2021, ngoài ra, BCN Đoàn không nhận được thêm văn bản nào khác)

Nhận thấy có sự không rõ ràng trong việc giải quyết sự việc, và đơn của ông Miên và bà Lợi có nội dung mâu thuẫn với buổi đối chất ngày 01/4/2021, nên vào ngày 16/4/2021, Ban Chủ nhiệm đoàn Luật sư ĐakLak đã cử Ls La Văn Tồn đến làm việc với ông Nguyễn Hồng Miên tại trụ sở Công An huyện Krông Nô, buổi làm việc được lập biên bản, có sự chứng kiến của ông Lê Văn Hùng, trung tá, cán bộ Công an huyện Krông Nô. Biên bản làm việc đã xác định rằng:

Ông Nguyễn Hồng Miên và bà Nguyễn Thị Lợi có đến tại Văn phòng LS Lê Hoàng Long vào ngày 05/4/2021 để ký vào các đơn đã được soạn sẵn, sau khi ký vào 2 tờ đơn và 2 giấy nhận tiền, Ls Long giao cho ông Miên số tiền 50 triệu đồng, không có mặt Ls Đặng Tiến khi giao nhận số tiền 50 triệu đồng, nhưng có một Luật sư khác đã ký vào giấy nhận tiền,

Để có căn cứ giải quyết triệt để sự việc, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư ĐakLak yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật làm rõ các nội dung sau đây:

1/ Ls Lê Hoàng Long mời ông Miên bà Lợi đến làm việc tại Vp Ls Lê Hoàng Long vào ngày 05/4/2021 hay là ngày 02/4/2021? – Với tư cách cá nhân Ls Lê Hoàng Long hay tư cách thành viên HĐKTKL?

2/ Buổi làm việc này có mặt Ls Đặng Tiến hay không? Có một Luật sư tham dự có ký vào giấy nhận tiền là Luật sư nào?

3/ Số tiền 50 triệu đồng giao trả cho ông Miên bà Lợi là tiền của ai?

**T/m Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư
Chủ nhiệm**

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu vt
- Đăng trên Website của Đoàn



Luật sư Tạ Quang Tòng